

# แฟนพันธ์แท้มาสด้าลุยสร้างฝันสร้างสังคมแห่งรอยยิ้ม

## ยิ้ม



บริษัท มาสด้า เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับกลุ่มลูกค้า ปิกอัฟ มาสด้า บีที-50 โปร กว่า 80 คน ร่วมดูแลสังคมไทยกับโปรเจกต์ “รอดี ขับสนุก เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” เข้าป่าลุยน้ำไปมอบความสุขให้กับเด็กนักเรียนในถิ่นทุรกันดาร โรงเรียนบ้านพุเข็ม อำเภอแก่งกระจาน เพชรบุรี เพื่อเติมความฝัน แบ่งปันรอยยิ้ม พร้อมมอบโอกาสทางการศึกษา อุปกรณ์การศึกษา คอมพิวเตอร์ และทุนทุนการศึกษา มูลค่ากว่า 350,000 บาท แก่เยาวชนของชาติ



คณะคาราวาน บีที-50 โปร ลุยป่าเข้าไปในครั้งนี้นำโดย นายพาสกาล เศรษฐบุตตร รองประธาน ฝ่ายบริหารความพึงพอใจลูกค้าและพัฒนาผู้จำหน่าย บริษัท มาสด้า เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า สำหรับขบวนคาราวานลูกค้า มาสด้าในครั้ง นี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากสมาชิกและเป็นลูกค้ามาสด้าที่เข้าร่วมงานทั้งหมด 80 คน มีจุดหมายมุ่งหมายเพื่อร่วมเดินทางเป็นขบวนไปหยิบยื่นโอกาสทางการศึกษาและแต่งเติมความฝันของเด็กๆ ที่อยู่ห่างไกล ภายใต้โครงการ “ส่งต่อความฝัน แบ่งปันรอยยิ้ม” ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับเกียรติอย่างสูงจากลูกค้ารถปิกอัฟมาสด้า บีที-50 โปร ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อเป็นกิจกรรมสร้างความติดอกแทนสังคม และเป็นการขอบคุณครั้งยิ่งใหญ่ให้กับลูกค้า BT-50 ที่ให้ความเชื่อมั่นและไว้วางใจในแบรนด์มาสด้า และเพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างมาสด้าและลูกค้าอีกด้วย

คาราวานในครั้งนี้มีขบวนรถปิกอัฟมาสด้า บีที-50 โปร เข้าร่วมกิจกรรม กว่า 80 คัน ซึ่งสมาชิกส่วนใหญ่ยกกระบะวนกันมากขึ้นทั้งครอบครัว มีสมาชิกอาสาสมัครร่วมเติมรอยยิ้มกว่า 180 คน โดยเส้นทางของการเดินทางเริ่มต้นลงทะเลเบียนพร้อมกันที่ The Station (สมุทรสงคราม) มีจุดหมายปลายทางที่โรงเรียนบ้านพุเข็ม เพื่อจัดกิจกรรมมอบความสุขและอุปกรณ์ทางการศึกษาให้กับเด็กๆ โดยคณะคาราวานต่างพร้อมใจร่วมกันบริจาคสิ่งของ และมอบทุนการศึกษา อุปกรณ์การศึกษา และอุปกรณ์การกีฬาเพื่อสร้างสุขภาพที่แข็งแรง อาทิ เช่น โน้ตบุ๊ก เสื้อชูชีพ และอุปกรณ์การเรียนการสอน มูลค่ารวมกว่า 350,000 บาท พร้อมเติมพลังของร่างกายกับอาหารมื้อกลางวันแสนอร่อย ก่อนที่จะเดินทางต่อเพื่อไปยังโรงแรมดุสิตธานี อำเภอชะอำ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อจัดกิจกรรมสำหรับสมาชิกคาราวานได้ร่วมสนุกสนานกับกิจกรรมในครั้งนี้

ความสุขสนานสนานยังไม่จบเพียงเท่านี้ มาสด้ายังเตรียมมอบความสุขและเพื่อเป็นการเลี้ยงขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมที่โรงแรมดุสิตธานี ชะอำ ซึ่งภายในงานเต็มไปด้วยความสนุกสนานที่มาสด้ามอบให้แบบเต็มๆ

ตลอดทั้งงานกับมินิคอนเสิร์ตสินเจริญ บราเธอร์ ที่เรียกได้ว่าสร้างความประทับใจจากทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมในคำคตินั้นเป็นอย่างมาก

นอกจากความสนุกสนานที่ได้รับตลอดการเดินทางนั้น สมาชิกทุกคนยังได้รับโอกาสในการแบ่งปันความสุขเล็กๆ จากการทำอย่างไม่สิ้นสุด โดยไม่มุ่งหวังสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็นความสุขที่เกิดขึ้นตลอดการเดินทาง การส่งต่อความฝัน...แบ่งปันรอยยิ้ม มาสด้าจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อขยายโอกาสด้านการศึกษาของเด็กนักเรียนที่ห่างไกลมีโอกาสทางการศึกษาไม่ทัดเทียมกับเด็กในเมือง โดยเริ่มโครงการแรกด้วยการสร้างอาคารเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 35 จังหวัดพังงา ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติคลื่นยักษ์สึนามิ มูลค่ากว่า 18 ล้านบาท พร้อมกันนี้มาสด้าได้สร้างลานอเนกประสงค์ "SKYACTIV TECHNOLOGY" และสถานที่แปร่งพินสำหรับเด็กๆ พร้อมอุปกรณ์การศึกษา กีฬา และสุขภาพ ให้กับเด็กนักเรียนชาวเขาเผ่ามูเซอ โรงเรียนบ้านเมืองน้อย (นิมมานเหมินทานุสรณ์) และโรงเรียนบ้านห้วยโป่ง จังหวัดเชียงราย ซึ่งมาสด้าให้ความสำคัญด้านการศึกษาเพื่อเติมความฝันฝันของเด็กๆ ซึ่งเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคต